

# TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG HÀ TĨNH

ThS LÊ ĐÌNH SƠN

*Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng*

*Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh*

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam, tấm gương kiên trung, bất khuất hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung tự hào, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, vị thế cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

**1**. Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906, trong một gia đình nhà Nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Được thừa hưởng các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ngay từ nhỏ, đồng chí Hà Huy Tập đã thể hiện tư chất thông minh, yêu nước, đầy nhiệt huyết. Năm 1917, Hà Huy Tập đỗ đầu kỳ thi tại trường Tiểu học Thổ Ngọa; năm 1919, đỗ thủ khoa Trường Tiểu học Pháp-Việt và được đặc cách vào thẳng Trường Quốc học Huế. Năm 1923, đồng chí Hà Huy Tập dạy học tại Trường Tiểu học Pháp-Việt, thị trấn Nha Trang (Khánh Hòa).

Cuối năm 1925, Hà Huy Tập tham gia Hội Phục Việt, một tổ chức yêu nước nổi tiếng lúc bấy giờ (sau này đổi tên thành Hội Hưng Nam rồi Việt Nam Cách mạng Đảng, Tân Việt Cách

mạng Đảng). Vì tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh, giáo viên và luôn đấu tranh chống lại những quyết định tùy tiện, độc đoán của nhà trường, giữa năm 1926, đồng chí bị trục xuất khỏi Nha Trang. Sau đó, đồng chí về dạy học ở Trường Cao Xuân Dục, thành phố Vinh, Nghệ An. Đồng chí Hà Huy Tập nổi tiếng là một thầy giáo mẫu mực, đức độ, giỏi về chuyên môn, cương trực trong giao tiếp, ứng xử, được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

Đầu năm 1927, nhận thấy Hà Huy Tập là người giỏi về tổ chức và tuyên truyền, Đảng Tân Việt đã phái đồng chí vào Nam Kỳ hoạt động, gây dựng cơ sở. Tại đây, đồng chí Hà Huy Tập đã mở các lớp dạy học ban đêm để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp công nhân, thợ thuyền. Đồng chí rất coi trọng công tác tổ chức, gây dựng cơ sở đảng, dịch sách, mở lớp

huấn luyện, tổ chức nhiều cuộc đình công... Thông qua những hoạt động của mình, đồng chí Hà Huy Tập đã góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức Tân Việt tại Nam Kỳ.

Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những yếu nhân của tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng, sau này cải tổ thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, một trong ba tổ chức hợp thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, tuy không phải là người sáng lập Đảng, nhưng bằng những hoạt động và đóng góp của mình trong Tân Việt Cách mạng Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có vai trò và ảnh hưởng quan trọng tới việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1928, đồng chí Hà Huy Tập rời Sài Gòn sang Trung Quốc, đến tháng 6-1929, được giới thiệu sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản (QTCS). Tại đây, đồng chí đã say mê nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của QTCS và thực tiễn cách mạng ở quê hương Lenin vĩ đại; đồng chí đã có nhiều bài viết, tài liệu gửi *Tạp chí Bônsovich* và QTCS. Với những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động, đồng chí Hà Huy Tập được QTCS đánh giá là người “được đào tạo tốt về chính trị, là một chiến sĩ tích cực của Đảng” và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 10-1930.

Từ một người yêu nước, thương dân, ra đi với ý chí quyết tâm, khát khao giành lại độc lập cho dân tộc, cuộc sống tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình, đồng chí Hà Huy Tập đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành chiến sĩ cộng sản. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông, đồng chí Hà Huy Tập được QTCS cử về nước hoạt động, nhưng do sự kiểm soát gắt gao của địch nên cuối tháng 6-1932, đồng chí trở lại Liên Xô tiếp tục nghiên cứu và hoạt động cách mạng.

Đồng chí Hà Huy Tập là người nhạy cảm về thực tiễn, quan sát tinh tế và có khả năng khái quát về lý luận. Năm 1933, đồng chí viết bài

“Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương thống nhất” và đặc biệt là tác phẩm “Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương”, làm rõ vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Đông Dương, lịch sử đấu tranh của quần chúng công nông, uy tín và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, những bài học kinh nghiệm về tổ chức và phương pháp đấu tranh, chuẩn bị cho cách mạng những bước tiếp theo. Đồng chí Hà Huy Tập đã khẳng định công lao to lớn trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Đồng chí Hà Huy Tập có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức và cơ quan lãnh đạo của Đảng. Tháng 4-1933, đồng chí bí mật về Trung Quốc, cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Dực thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài để chỉ đạo, khôi phục lại các tổ chức của Đảng ở trong nước bị địch phá vỡ sau cao trào cách mạng 1930-1931 và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng. Trong Ban Chỉ huy ở ngoài, đồng chí Hà Huy Tập phụ trách tuyên truyền và là Tổng Biên tập *Tạp chí Bônsovich*. Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935, ở Ma Cao (Trung Quốc), do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì, đã thông qua một số nghị quyết quan trọng, bầu ra Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập làm Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.

HNTU tháng 7-1936, do đồng chí Hà Huy Tập và đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập tại Thượng Hải (Trung Quốc) chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi để cùng nhau tranh đấu đòi những quyền lợi dân chủ; dùng các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp, kết hợp với không hợp pháp; phê phán tư tưởng “tả khuynh” và “hữu khuynh” của các

phần tử cơ hội trong Đảng, khẳng định, bảo vệ quan điểm, lập trường và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận.

Sự điều chỉnh đường lối chiến lược của Đảng, thể hiện tầm vóc trí tuệ, tư duy sáng tạo của đồng chí Hà Huy Tập và Lê Hồng Phong, là một bước trưởng thành trong nhận thức về lý luận của Đảng trước những biến chuyển rõ rệt của tình hình trong nước và thế giới, đồng thời thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, bản lĩnh, năng lực, trí tuệ của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 8-1936, đồng chí Hà Huy Tập về nước nhằm tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương, củng cố các tổ chức đảng ở trong nước và đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng khi mới 30 tuổi. Trong một thời gian ngắn, bằng kinh nghiệm và nỗ lực phi thường, đồng chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì 3 HNTƯ; tổng kết tình hình, đề ra chiến lược, sách lược, mục tiêu và hình thức, phương pháp đấu tranh thích hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

Giữa lúc cao trào cách mạng của cả nước đang diễn ra sôi nổi, ngày 1-5-1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt, kết án 2 tháng tù và 5 năm quản thúc tại quê nhà. Ngày 30-3-1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần hai và đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Thực dân Pháp đã dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, tra tấn, nhưng đành phải khuất phục trước chí khí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ cộng sản. Ngày 25-3-1941, chính quyền thực dân mở phiên tòa đại hình đưa ra xét xử hàng trăm chiến sĩ cộng sản, trong đó có đồng chí Hà Huy Tập. Trước tòa án thực dân, đồng chí Hà Huy Tập đã khảng khái

nói: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn tiếp tục hoạt động”. Ngày 28-8-1941, tại trường bắn Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần... Đồng chí Hà Huy Tập đã hy sinh ở độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo, cống hiến cho cách mạng.

Đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng; là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương; góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với tình hình mới; cống hiến to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc. Công lao to

Với 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, hiểm nghèo đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên.

lớn của đồng chí được Đảng và nhân dân mãi mãi ghi nhớ. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng, ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem



xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”<sup>1</sup>.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng và dân tộc ta nhiều bài học quý báu đó là: tinh thần không ngừng học tập vươn lên trong nghiên cứu lý luận của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng lý luận giải quyết linh hoạt, sáng tạo các vấn đề thực tiễn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó, góp phần nâng cao tầm trí tuệ, văn hóa lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực công tác, tư duy lý luận sắc bén đề bảo vệ hệ tư tưởng, quan điểm của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước các tình huống khó khăn, thử thách và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng; tinh thần xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thật sự vì nước, vì dân.

Dù hoạt động ở đâu, trên cương vị nào, đồng chí Hà Huy Tập cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, gia đình và bạn bè. Những ngày cuối cuộc đời, trong thư gửi về gia đình, đồng chí viết: “Nếu tôi bị giết, gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như người đã chết mà phải buồn. Trái lại, nên xem tôi như người còn sống, nhưng đi vắng thời gian vô hạn mà thôi”. Đây chính là lời nhắn nhủ, khích lệ đối với gia đình, dòng họ và quê hương, đất nước. Vì vậy, mỗi hành động, việc làm, kết quả đạt được của chúng ta hôm nay như luôn có sự dõi theo của đồng chí Hà Huy Tập. Cuộc đời cách mạng, tấm gương bất khuất, kiên trung của đồng chí Hà Huy Tập vẫn luôn cổ vũ công cuộc đấu tranh, xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước và đồng chí sống mãi trong tình dân, nghĩa Đảng.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các lãnh tụ cách mạng tiền bối, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã vượt qua gian khổ, hy sinh, đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy và giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

**2.** Tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã phát huy những truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng bộ Hà Tĩnh là một trong những đảng bộ ra đời sớm nhất, cùng nhân dân cả nước làm nên cao trào cách mạng, đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh những năm 1930-1931. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống Pháp, Hà Tĩnh không để cho giặc đứng chân 24 giờ trên quê hương, xây dựng tỉnh thành hậu phương vững mạnh, cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã vượt lên gian khổ, hy sinh giành nhiều chiến công hiển hách, góp sức vào công cuộc thống nhất đất nước, đi lên CNXH.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được coi trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh không ngừng sáng tạo, phát huy lợi thế so

sánh, tìm hướng đi phù hợp để phát triển toàn diện, bền vững. Kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt trên 18%. Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, giai đoạn 2011-2015 đạt gần 290.000 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với giai đoạn 2006-2010. Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao, là địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước giai đoạn 2011-2015. Hà Tĩnh đang trở thành trung tâm điện lực, trung tâm luyện cán thép, hệ thống cảng nước sâu có tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Toàn tỉnh có gần 23% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Thu ngân sách của tỉnh năm 2015 đạt trên 12.000 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với năm 2010. Lĩnh vực văn hoá-xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; các giá trị, di sản văn hoá được giữ gìn, phát huy. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Hà Tĩnh luôn là một trong 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc; công tác y tế được tăng cường. Tỉnh thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là con em các vùng tái định cư, vùng nông thôn. Kết thúc năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Hà Tĩnh còn 11,4%. Phát huy dân chủ, hoàn thiện bộ máy chính quyền, cải cách hành chính bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của Đảng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ đã chủ động linh hoạt triển khai chương trình

hành động nhằm thực hiện có hiệu quả NQTU 4 khoá XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII (2016) của Đảng đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, *phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại*”.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, cùng với nhân dân cả nước, trong thời gian tới Hà Tĩnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, không ngừng kế tục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước cách mạng, đoàn kết, thủy chung, nghĩa tình của quê hương địa linh nhân kiệt, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

*Thứ hai*, thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả giữa quy hoạch của tỉnh với quy hoạch vùng và cả nước. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển hệ thống đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quan tâm sự phát triển đồng đều giữa các vùng, miền, trên các

lĩnh vực. Về công nghiệp: lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm động lực; về nông nghiệp: lấy xây dựng nông thôn mới làm trung tâm; phát triển mạnh mẽ các ngành nghề du lịch, dịch vụ; tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đảm bảo sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

*Thứ ba*, xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực sự coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, mục tiêu của sự phát triển. Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy nhân tố con người Hà Tĩnh trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt công tác y tế, an sinh xã hội.

*Thứ tư*, thường xuyên quan tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều phức tạp, bất ổn. Xây dựng tinh thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường ổn định cho sự phát triển. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

*Thứ năm*, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả NQTU 4 khoá XI về những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới hơn nữa phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy dân chủ, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết,

thống nhất trong Đảng. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ công chức có tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, thực sự là “công bộc” phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gần dân, hiểu dân, bám sát cơ sở hơn nữa; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

*Thứ sáu*, triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng, chính quyền và đối ngoại nhân dân; giao lưu, hợp tác văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác phát triển với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì quan hệ tốt với đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ với các đối tác mới nhằm tranh thủ tối đa nguồn vốn, khoa học công nghệ và trình độ quản lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đảng và nhân dân ta mãi mãi tưởng nhớ và tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Hà Tĩnh.

---

1. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, Nxb CTQG, H, 2011, T. 7, tr. 25.